

5 วิธีจัดสรรจួយโตะทำงานรับปีไก่ 2017



5 วิธีจัดสรรจួយโตะทำงานรับปีไก่ 2017

โดยบริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด

ในช่วงเทศกาลตรุษจีน นอกจากคนไทยเชื้อสายจีน และคนจีนจะนิยมปรับสรรจួយโตะอยู่อาศัยใหม่แล้ว ในฐานะคนทำงานที่ต้องใช้ชีวิตอยู่กับโตะทำงานไม่ต่ำกว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน การจัดสรรจួយโตะทำงานที่ดียังส่งผลให้พลังชีวิตหรือพลังแห่งชีวิตสามารถไหลผ่านได้ดี นอกจากนี้ยังทำให้พลังเบญจธาตุ ดิน น้ำ ลม ไฟ และธาตุจักรวาล หมุนวนคล่องส่งผลในทางพลังงานบวก ซึ่งผลานระหว่างวิทยาศาสตร์และความเชื่อโบราณไว้ด้วยกัน วันนี้ jobsDB ขอแนะนำวิธีการจัดโตะทำงานรับวันตรุษจีน เพื่อสร้างพลังงานดีๆ ใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น ลองไปดูกันว่าหากคุณต้องการเสริมพลังด้านต่าง ๆ ควรหาอะไรมาวาง หรือจัดสรรจួយแบบใด

1. ช่วยสร้างชัยชนะ คำขายคล่อง ประสบความสำเร็จ ให้ตั้งของมงคลธาตุน้ำ เช่น แก้วใสใส่น้ำเปล่า น้ำตก น้ำล้นน้ำพุเล็กๆ ไว้ทางด้านซ้ายมือ จะช่วยให้พลังงานธาตุน้ำไหลคล่องสะดวก เหมือนที่ชาวจีนโบราณบอกว่า น้ำคือเงิน เงินคือน้ำ น้ำคือโชคลาภ แต่มีข้อแม้ว่าน้ำที่ใช้ต้องสะอาด ต้องเปลี่ยนน้ำเสมอ ไม่ปล่อยให้สกปรกเน่าเหม็น
2. ช่วยสร้างสมาธิ ลดความเครียด ให้ใช้ของสีเขียว สีเขียวเป็นสีแห่งสมดุลชีวิต ทำให้สงบ เป็นสีแห่งการผ่อนคลาย ซึ่งการทำงานทุกวันนี้ทำให้คนมีความเครียด การมีต้นไม้สีเขียวเล็กๆ หรือมีภาพสีเขียวอยู่ด้านหน้าโตะทำงาน จะทำให้คุณได้ทำงานไป สร้างความสมดุลและผ่อนคลายไป รวมถึงลดความเครียด ยิ่งต้นไม้สีเขียวเล็กๆ ๆ ต้องอาศัยการดูแล จะทำให้จิตใจของคุณอ่อนโยนมากขึ้นด้วย จากนั้นมองหาไม้มงคลเล็กๆ ๆ เช่น ต้นกววมิมน้ำ ต้นกระบองเพชรเล็ก ๆ หรือต้นเงินไหลมา เพื่อมาตั้งไว้หน้าโตะทำงานคุณ จากนั้นก็มองในเวลาที่ต้องการพักสายตา
3. ช่วยขจัดปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน ต้องตั้งปีเชี้ยะไว้ใต้โตะ หรือวางบนพื้นใต้โตะ ด้วยความเชื่อที่ว่าปีเชี้ยะเป็นสัตว์มงคล จริงๆ แล้ว คือสัตว์ประหลาดตามความเชื่อของจีนมาแต่โบราณ ส่วนหน้า หัว และขาคล้ายสิงห์ มีปีกคล้ายนก ส่วนหลังคล้ายปลา และมีหางเป็นแมว มีปาก แต่ไม่มีทวาร ถือเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยป้องกัน และปิดเป่าภูตผีปีศาจ ขับไล่สิ่งไม่ดีต่างๆ ขจัดปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ให้หมดไป ปีเชี้ยะที่ดี จะต้องมียกขี้เก๋องนี้ ยกหัวข่มคู่แข่ง ออกผายองอาจจนน่าเกรงขาม เฝ้าตะปบเงินทอง ลั่นตวัดโชคลาภ อ้าปากรับทรัพย์ หางที่ยาววกวักโชคลาภ
4. ช่วยสร้างทีมให้มีความกลมเกลียวสามัคคี ให้วางสิ่งของหรือสัญลักษณ์รูปกลมสี่เหลี่ยม เช่น ลูกแก้ว ลูกหินกลมๆ สีใสไว้ที่โตะด้านขวามือ ลูกแก้วใสมีสัญลักษณ์ของความกลม ไม่มีเหลี่ยม เปรียบเสมือนการทำงานที่พร้อมเพรียง มีความสามัคคี ร่วมแรงร่วมมือร่วมใจกัน แต่มีเคล็ดที่ว่า ต้องใช้ลูกแก้วที่สะอาดไม่มีฝุ่นจับเท่านั้น
5. ช่วยสร้างความมั่นคงในอาชีพการงาน ด้านหลังที่นั้งคุณต้องเป็นกำแพงที่บึกบึน หรือฉากพื้นเรียบที่มีความแข็งแรงทนทาน พื้นหลังต้องไม่ไหวเอนหรือมีสิ่งเคลื่อนไหว เปรียบเสมือนคุณนั่งอยู่แล้วมีคนสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง ควา

มทิบขของพื้นหลังทำให้คุณรู้สึกมั่นคงไม่ต้องระวังหลัง ทำให้ส่งผลดีแก่การทำงานของคุณ
การจัดหวงจ้ยโตะทำงาน เป็นเพียงหนึ่งในความเชื่อ และเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับคุณ ทั้งนี้คุณภาพงานที่ดีต้อง
ออกมาจากความตั้งใจที่ดีในการทำงานของพนักงานทุกคนด้วย jobsDB สนับสนุนให้คุณทำงานทุกๆ วันด้วยความ
ตั้งใจ มีความสุข และอยากให้คุณมีความมั่นใจในการทำงานว่าคุณสามารถทำสิ่งต่างๆ ได้ดีขึ้นทุกๆ วัน เป้าหมายที่
คุณตั้งใจและมุ่งหวังไว้จะสำเร็จในไม่ช้า #icanbebetter

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

อันทิกา ลิมปือนันต์ชัย สุชาย เฉลิมธนศักดิ์ / สุมนี อินรักษา

ผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีพี บริษัท พีซี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ คอนซัลติ้ง จำกัด

(ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์: 02 971 3711

โทรศัพท์: 02 667 0850 อีเมลล์: suchai@pc-a.co.th /sumanee@pc-a.co.th

อีเมลล์: Anthikal@jobsdb.co.th